

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023**

1. Tiếp tục phát huy giá trị ngành hàng cá tra sau lễ hội

Nhìn tổng quan, Lễ hội Cá tra đã thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu đặt ra. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên, thời gian chuẩn bị ngắn nên không khỏi có những hạn chế, thiếu sót. Do đó, ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự và các đơn vị có liên quan rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong những lần sau.

Cá tra là ngành hàng quốc gia, vì vậy tổ chức lễ hội phải thực hiện quy mô cấp tỉnh và có định kỳ - ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh; đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì, nhân rộng các hoạt động Lễ hội kết hợp du lịch; tạo thêm nhiều sản phẩm chế biến từ cá tra để phát huy giá trị ngành hàng; kịp thời khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Lễ hội v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Triển khai Mô hình “Không gian hành chính phục vụ”

Mô hình này được triển khai tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh (số 85, Nguyễn Huệ, thành phố Cao Lãnh), bắt đầu từ sáng hôm nay, ngày 30/01/2023 nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Tại đây, không gian được thiết kế theo hướng thân thiện, gần gũi với người dân, doanh nghiệp; có bố trí nước uống, mạng, máy tính bảng, máy tính để bàn và nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ để phục vụ người dân, doanh nghiệp sử dụng khi cần.

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân, doanh nghiệp tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả để lắng nghe, trao đổi, ghi nhận, xử lý các vấn đề phát sinh định kỳ vào sáng thứ hai và sáng thứ sáu hằng tuần hoặc các ngày làm việc khác khi có lịch hẹn trước. Ngoài ra, công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm sẽ trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi và đồng hành, hỗ trợ xử lý các trường hợp cụ thể của người dân, doanh nghiệp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949